

# Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm

Để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, ngay từ đầu năm, các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh đã có nhiều giải pháp giúp khách hàng tiếp cận vốn vay phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.



Hoạt động giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội tại xã Tự Tân (Vũ Thư).

Được thành lập và đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh từ tháng 12/2013, đến nay Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội Chi nhánh Thái Bình (SHB Thái Bình) đã khẳng định được vị thế là tổ chức tín dụng uy tín, được khách hàng tin tưởng lựa chọn. Từ đầu năm đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tăng trưởng dư nợ đến cuối tháng 2/2024 của SHB Thái Bình ước tăng 11,19% so với thời điểm 31/12/2023. Ông Lại Quang Dũng, Giám đốc

năm. Trong đó, với khối khách hàng cá nhân, Chi nhánh tập trung triển khai chương trình cho vay tiêu dùng như mua nhà, đất, nhà để ở, ô tô, sửa chữa nhà để ở; với khối khách hàng doanh nghiệp, Chi nhánh tập trung triển khai chương trình cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp có phụ nữ làm chủ hoặc phụ nữ chỉ phối trong doanh nghiệp. Ngoài ra, SHB Thái Bình còn áp dụng các sản phẩm ưu đãi về bảo lãnh hợp đồng, giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí vốn; cấp hạn mức thấu chi cho khách hàng thông qua tài khoản tại ngân hàng; đồng thời, thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất cho vay thông thường về mức 9 - 9,5%/năm, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng phát triển sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh cũng là một trong những TCTD có mức tăng trưởng tín dụng khá trong 2 tháng đầu năm 2024. Từ đầu năm đến nay, Chi nhánh đã giải ngân gần 270 tỷ đồng cho hơn 5.700 khách hàng vay vốn; tổng doanh số thu nợ đạt hơn 170 tỷ đồng. Đến ngày 26/2, tổng dư nợ cho vay đạt gần 4.370 tỷ đồng, tăng 2,32% so với thời điểm 31/12/2023 với gần 134.200 khách hàng đang vay vốn. Ông Tạ Tiến Khấn, Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cho biết: Trên cơ sở nguồn vốn ngân sách trung ương cấp và vốn thu từ các chương trình, Chi nhánh đã tập trung giải ngân cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn để phát triển sản xuất, cải thiện chất lượng cuộc sống. Bên cạnh đó, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cũng thường xuyên phối hợp với đoàn thể các cấp đôn đốc, thu hồi kịp thời các khoản nợ đến hạn trên cơ sở đó nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ cho vay, không để tồn đọng nguồn vốn, gây lãng phí.

thời điểm 31/12/2023; cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ với dư nợ ước đạt 33.950 tỷ đồng, tăng 0,2% so với thời điểm 31/12/2023, chiếm 36% tổng dư nợ cho vay của các TCTD trên địa bàn tỉnh cũng chú trọng triển khai các giải pháp nhằm chia sẻ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp và hộ sản xuất phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến hết tháng 1/2024, trên địa bàn tỉnh có 195 khách hàng, trong đó có 25 doanh nghiệp và 170 cá nhân được cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo Thông tư số 02/2023/

TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổng giá trị nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ khoảng 405 tỷ đồng, dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ khoảng 236 tỷ đồng. Để tạo thuận lợi nhất cho khách hàng khi sử dụng các dịch vụ ngân hàng, các TCTD trên địa bàn tỉnh cũng tích cực triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đến nay, hầu hết các ngân hàng thương mại trên địa bàn đều ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ tiên tiến để cải tiến, thiết kế sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trên nền tảng số, phát triển, tích hợp ứng dụng thanh toán mới nhằm thu hút nhiều đối tượng khách hàng, nâng cao mức độ sử

dụng dịch vụ, gia tăng tính tiện ích, trải nghiệm cho khách hàng. Bằng những giải pháp cụ thể và hiệu quả, tăng trưởng tín dụng của ngành ngân hàng Thái Bình đã có chuyển biến tích cực. Nếu như đến hết tháng 1/2024, tăng trưởng tín dụng toàn ngành ở mức âm 0,73% thì đến hết tháng 2/2024, mức tăng trưởng tín dụng đã đạt 0,2% so với thời điểm 31/12/2023 với tổng dư nợ cho vay của các TCTD trên địa bàn tỉnh ước đạt 94.310 tỷ đồng; trong đó cho vay lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 17,6%, cho vay lĩnh vực công nghiệp, xây dựng chiếm 29% và cho vay lĩnh vực thương mại, dịch vụ chiếm 53,3% tổng dư nợ cho vay.

MINH HƯƠNG



Công ty TNHH Đầu tư phát triển Thành Vinh (Đông Hưng) đầu tư nhà máy nước sạch Phong Châu từ nguồn vốn tín dụng của Agribank Chi nhánh huyện Đông Hưng, Bắc Thái Bình.

## HƯNG HÀ Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường



Dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Toàn Thắng, cụm công nghiệp Đồng Tu (Hưng Hà).

Những năm qua, huyện Hưng Hà đã triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường (BVMT). Theo đó, huyện chú trọng khai thác tiềm năng địa phương theo hướng tăng trưởng bền vững, từng bước nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, đơn vị sản xuất và nhân dân về sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Hàng năm, UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác quản lý nhà nước về môi trường, công tác thu gom rác thải và vệ sinh môi trường. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm BVMT luôn được quan tâm hàng đầu. Tổ chức phổ biến rộng rãi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật về BVMT và tuyên truyền về thực hiện đúng quy định pháp luật về BVMT, đồng thời vận động nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân. Phát động phong trào toàn dân BVMT, ý thức tự

ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và cộng đồng. Tình trạng phổ biến của các hộ, cơ sở sản xuất nghề ở nông thôn là sử dụng ngay điện tích ở làm nơi sản xuất. Khi quy mô sản xuất tăng lên hoặc sử dụng thiết bị, hóa chất đã làm cho môi trường bị ô nhiễm, nhất là làng nghề xã Thái Phương. Từ năm 2007, UBND tỉnh đã ra quyết định đình chỉ hoạt động nấu, giặt, tẩy nhuộm đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại cụm công nghiệp làng nghề Phương La và đã tổ chức niêm phong máy móc thiết bị. Năm 2013, cụm công nghiệp được UBND tỉnh đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Đến nay, dự án đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm để hoạt động chính thức. UBND huyện giao Ban Quản lý dự án huyện đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm để đưa hệ thống xử lý nước thải vào vận hành chính thức, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường khu làng nghề Phương La, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và duy trì, thúc đẩy sản xuất của làng nghề. Tuy nhiên, tỷ lệ cụm công nghiệp, làng nghề có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt yêu cầu về BVMT còn thấp.

Theo Ông Vũ Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt phát sinh ngày càng nhiều chất thải, nước thải chưa được xử lý triệt để, ảnh hưởng xấu đến môi trường nước mặt, môi trường đất và không khí cục bộ ở một số nơi. Một trong những nguyên nhân chính là do ý thức trách nhiệm và nhận thức của người dân về tầm quan trọng của công tác thu gom, xử lý rác thải, chưa biến nhận thức trách nhiệm của mỗi cá nhân thành hành động cụ thể. Mặt khác, việc phân công, phân cấp trong công tác quản lý nhà nước về BVMT nói chung, thu gom xử lý rác thải nói riêng còn nhiều bất cập. Vì vậy, thời gian tới huyện Hưng Hà tiếp tục đổi mới tổ chức, lựa chọn mô hình, công nghệ phù hợp để quản lý, vận hành, thu gom, xử lý rác thải, nước thải trên địa bàn.

MINH NGUYỆT

## AN NINH Xứng tầm xã nông thôn mới nâng cao

phát triển của quê hương. Ông Ngô Sỹ Túc, xã An Ninh phấn khởi chia sẻ: An Ninh hiện nay đã đổi mới rất nhiều, đường sá được mở rộng, hệ thống điện và nước sạch được đầu tư nâng cấp phục vụ tốt đời sống sinh hoạt của người dân; cảnh quan môi trường sạch sẽ, an ninh trật tự được ổn định, giữ vững. Từ những đổi thay lớn của quê hương khiến người dân chúng tôi cảm thấy rất tự hào và cảm nhận đây thực sự là một vùng quê đáng sống.

Ông Phạm Ngọc Tú, Chủ tịch UBND xã An Ninh cho biết: Sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2013, cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong xã An Ninh tiếp tục xây dựng NTM theo tiêu chí của xã NTM nâng cao, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Địa phương đã huy động gần 200 tỷ đồng, trong đó xã hội hóa được hơn 167 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 80 công trình mới: 15 công trình xây mới và cải tạo, nâng cấp 65 công trình nông thôn.

Không chỉ quan tâm đến đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng nông thôn, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, trong quá trình xây dựng NTM nâng cao, xã An Ninh còn quan tâm đến phát triển sản xuất các ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân, hiện đạt gần 70 triệu đồng/người/năm. Từ một xã thuần nông, những năm qua kinh tế của xã An Ninh có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ tại địa phương như: nghề mộc, cơ khí, chế biến lương thực thực phẩm, may mặc... đang được ưu tiên và phát triển, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Xã hiện có gần 4.000 lao động đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp với thu nhập từ 8 - 15 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt, trên địa bàn xã hiện có cụm công nghiệp An Ninh được xây dựng và đi vào hoạt động đang mang lại cho địa phương cơ hội bứt phá, phát triển mạnh mẽ. Theo ông Vũ Huy Đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Damsan (chủ đầu tư cụm công nghiệp An Ninh): Doanh nghiệp rất nỗ lực để đầu tư xây dựng cụm

công nghiệp An Ninh và thu hút các nhà đầu tư vào đây. Hiện nay, cụm công nghiệp đã thu hút 8 dự án thứ cấp được tỉnh tổ chức đánh giá, xác nhận hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM nâng cao, đủ điều kiện trình UBND tỉnh xét, ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Ông Phạm Ngọc Tú cho biết thêm: Cũng như các địa phương trong huyện đón mùa xuân mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Ninh đón nhận niềm vui nhân đôi khi xã đã hoàn thành xây dựng NTM nâng cao và được tỉnh tổ chức đánh giá, xác nhận. Sau khi đạt NTM nâng cao, địa phương sẽ tiếp tục nỗ lực để hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu, cùng với đó triển khai và phát huy hiệu quả tiêu chí NTM nâng cao gắn với việc phát triển kinh tế, từ đó tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

TRẦN TUẤN



Đường giao thông tại xã An Ninh được đầu tư mở rộng thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân.